

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/๖๓๗๕



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๗๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๖๓๗๓ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา และเป็นภาคีเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลผลงานดีเด่นของจังหวัด (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จึงขอให้จังหวัดจัดทำรายงานผลงานดีเด่นของจังหวัด (Best Practice) จำนวน ๑ กิจกรรม เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่คณะสงฆ์ร่วมดำเนินการด้านสาธารณสุขเคราะห่กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หรือโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการกับคณะสงฆ์ (อาทิ โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออารยเกษตร ในพื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาในการหาเลี้ยงชีพสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น) โดยให้จัดส่งแบบรายงาน พร้อมไฟล์รูปภาพกิจกรรมผลการดำเนินกิจกรรมผลงานดีเด่นของจังหวัด (Best Practice) และไฟล์วีดิทัศน์ (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที) ส่งให้กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อสนับสนุนไฟล์รูปภาพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จัดทำวีดิทัศน์ (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที) ผลงานดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา (Best Practice) เนื่องจากหน่วยงานมีความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ไฟล์วีดิทัศน์มีความสมบูรณ์ สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากกิจกรรมของหน่วยงานใดได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น (Best Practice) สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาจักได้ประสานข้อมูลเบื้องต้นกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ทราบต่อไป โดยประสานการดำเนินงานกับ นางสาวจิราพร ชูแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๐๘ ๔๐๑๘ ๘๙๒๘ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดนครราชสีมา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy.narathiwat01@gmail.com ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน)

สำนักงานจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๖๓๗๓

ถึง สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๗๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยการเน้นย้ำอำเภอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ทั้ง ๕ ด้าน อย่างต่อเนื่องตามคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ในระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗ และการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ในระดับจังหวัด (Best Practice) ตามแบบรายงานที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลผลงานดีเด่นของจังหวัด (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นของจังหวัด (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ จังหวัดละ ๑ กิจกรรม ตามแบบรายงานที่กำหนด โดยสามารถพิจารณาจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่คณะสงฆ์ร่วมดำเนินการด้านสาธารณสงเคราะห์กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หรือโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมดำเนินการกับคณะสงฆ์ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ อารยเกษตร ในพื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัด การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาในการหาเลี้ยงชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

๒. จัดส่งไฟล์รูปภาพกิจกรรมผลการดำเนินกิจกรรมผลงานดีเด่นของจังหวัด (Best Practice) และไฟล์วีดิทัศน์ (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งข้อมูลให้สำนักนโยบายและแผน สป. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moip.50621@gmail.com รวมทั้งจัดส่งไฟล์รูปภาพและไฟล์วีดิทัศน์ผลการดำเนินกิจกรรมลงใน Google Drive ที่แนบอยู่ใน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ให้ สน.สพ. ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



แบบรายงาน

(<https://tinyurl.com/2rc4nxj4>)



Google Drive สำหรับ
ส่งภาพถ่ายและวีดิทัศน์

(<https://tinyurl.com/3svatv56>)

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ มท. ๕๐๖๒๐, ๕๐๖๒๓

ผู้ประสานงาน นายศิริศักดิ์ วงศ์ภักดี โทร. ๐๘ ๕๒๔๓ ๗๕๒๖

